



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการรายวัน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี และนพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง ร่วมกับสภาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด และกล่าวว่า นพ.ประเสริฐทำงานด้านนี้มาหลายปี จะนำประวัติคนไข้ที่มีอยู่ 200-300 ราย ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย แต่อาจมีปัญหาผู้ป่วยไม่กล้าขึ้นทะเบียน จึงขอเสนอนายกาใช้ 44 ขยายเวลาขึ้นทะเบียนอีก 60-90 วัน</p> <p>ด้าน นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า นำสารจาก กัญชามาสกัดมาเป็นน้ำมันใช้รักษา คนไข้พบว่า ได้ผลจริง ขณะนี้มีคนไข้กัญชารักษาโรคแบบได้ดินเป็นแสนคน หากร่วมกันพัฒนาเรื่องนี้ได้ จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในประเทศอย่างมาก ส่วนกระท่อมขณะนี้ไม่มีบริษัทยาในอเมริกา นำไปจดสิทธิบัตรยาชื่อ kratom</p> <p>วันเดียวกัน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ ม . เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อวิจัยกัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ มีคำแนะนำว่ากัญชามีฤทธิ์ทำให้เสพติดได้ไม่ว่าในรูปแบบใดและยังไม่มีการใช้รักษาโรคทางจิตเวชในขณะนี้การใช้กัญชามีฤทธิ์รบกวนการทำงานของสมอง และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได้ เช่น หลงผิด ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่น จึงแนะนำให้หยุดหรือสารสกัดตามข้อบ่งชี้ที่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอ มาตราการลดอันตรายที่อาจนำมาใช้ในผู้ที่ยังไม่พร้อมหยุดใช้กัญชา โดยลดปริมาณกัญชาที่อยู่ในตลาดมืด เพิ่มโอกาสนำมาใช้ทางการแพทย์</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง คณะแพทยศาสตร์ ม .สงขลานครินทร์ เผย ผลของการใช้ กัญชาต่อจิตประสาทในเด็กและเยาวชน ระบุว่า เมื่อเสพ กัญชาระยะแรก สาร THC จะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ตื่นตัว ตื่นเต้น เมื่อผ่านไป 1-2 ชม. จะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท มีโอกาสเกิดสมองเสื่อมถาวรหรือเป็นจิตเภท โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน อาการที่จะเกิดขึ้นคือ อารมณ์อ่อนไหว เลื่อนลอย สมองสั่งงานช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ระวังผิดพลาด รู้สึกกังวล กลัว ไม่กล้าไวใจใคร ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย คุ้ยฝาดผิดปกติ มองเห็นภาพหลอน ควบคุมตัวเองไม่ได้ นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการเรียน ผลลัพธ์ที่อาจมีส่วนผสม กัญชาที่ต้องตรวจสอบก่อนบริโภค เช่น ลูกอม คุกกี้ เครื่องดื่ม โศกริม ซ็อกโกแลต หรือบุหรี่ยัดไส้</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>-เสนอข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?” ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำ กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง โดยมี ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมเสวนาดด้วย</p>
โลกวันนี้ออนไลน์ มติชนออนไลน์ เนชั่นทีวี TNN INN ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ MTHAI กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ผ่อนปรนให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น การนำ กัญชาไปเป็นส่วนผสมของอาหารหรือเวชสำอางไม่สามารถทำได้ และการนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งใช้ประกอบอาหารหรือเวชสำอาง ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย สำหรับอาหารหรือเวชสำอางที่มีส่วนผสมของ กัญชา เช่น ลูกอม คุกกี้ ซ็อกโกแลต บุหรี่ น้ำยา หรือครีมบำรุงผม บำรุงผิว เป็นต้น ส่วนใหญ่ผลิตประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ สังเกตได้จากบรรจุภัณฑ์หรือสลาก จะระบุส่วนผสมว่ามีสาร THC หรือ CBD</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p>-เสนอข่าว เพจความรู้สนุกๆ แบบหอมแมว โพสต์ถึงผลกระทบการสูดควัน กัญชา ว่า จะทำให้ความตื่นตัวและความสามารถในการขับขี่ลดลง โดยงานวิจัยที่เพิ่มตีพิมพ์ในวารสาร Clinical chemistry ได้นำคนมา 30 คนที่ใช้กัญชาแบบประจำและแบบครั้งคราวมาทดสอบการขับรถใน Simulator และให้สูดควันกัญชาที่ความเข้มข้น THC ต่าง ๆ กัน จากนั้นทดสอบขับรถใน simulator อีกรอบ พบว่าทั้งกลุ่มที่ใช้ประจำ และ ครั้งคราว มีการขับรถและความตื่นตัวแย่งลง โดยกลุ่มใช้เป็นครั้งคราวแย่งกว่า และพบว่าส่งผลต่อการขับรถได้หลายชั่วโมง</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา แนะนำข้อคิดในการใช้กัญชารักษาโรค คือ ห้ามคิดว่ากัญชาเป็นยาวิเศษ เมื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคต้องรู้ว่าโรคนั้นคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไร และการใช้กัญชาใช้เพื่อการบรรเทาอาการควบรวมกับยาปัจจุบัน หรือใช้เป็นยาหลักเมื่อยาปัจจุบันไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาโรค เพียงแต่ บรรเทาอาการของโรคเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เสนอเพิ่มโทษเมาขับ</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สสส. จัดเวทีสาธารณะ เมาชนคนตาย สังคมไทยจะเอาอย่างไร ? โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 29 เม.ย. 2562 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5,351 ราย เทียบกับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้เสียชีวิตลดลง 116 ราย สาเหตุมาจากเมาแล้วขับไม่ต่ำกว่า 50% มูลนิธิจึงเสนอ 2 แนวทาง คือ 1.หากภาครัฐไม่ฟ้องคดีขับรถชนคนตายให้เป็นกรณีเจตนาฆ่า มูลนิธิจะเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการให้เป็นเจตนาฆ่า 2.แก้บทลงโทษกรณีเมาแล้วขับชนคนตาย ต้องมีโทษเท่าเจตนาฆ่า โดยบทโทษขั้นต่ำต้องมากกว่าเมื่อลดโทษครึ่งหนึ่ง ลดโทษแล้วต้องมากกว่า 5 ปี และไม่รอลงอาญา</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ถึงเวลาที่ไทยต้องเปลี่ยนบทลงโทษเมาแล้วชนคนตายให้ไม่น้อยกว่าบทลงโทษเมื่อปีรับจ้างฆ่าคนตายคือโทษประหารชีวิต จากสถิติปี 2561 พบผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับ 112,991 ราย เทียบกับปี 2560 มีผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้น 16,524 ราย แสดงว่าไม่กลัวกฎหมาย เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาลต้องพิจารณาลงโทษให้สูงขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ แถลงว่า สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ เช้าวันนี้จุดความร้อนลดลงเหลือ 33 จุด คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้น</p> <p>จ.พะเยา ยังคงมีหมอกควัน ไฟป่าปกคลุมไปทั่ว พบจุดความร้อน 25 จุด คุณภาพอากาศ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ในช่วงบ่ายค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 70 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่บ้านน้ำจั้น หมู่ 1 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็นครั้งที่ 3 ในรอบเดือน ทำให้บ้านเรือนพังเสียหาย 12 หลัง</p> <p>จ.สงขลา นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ สั่งให้ จนท.ฝ่ายปกครองร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุพัดกระหน่ำเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา</p> <p>จ.ชลบุรี เกิดพายุวงช้างสูงกว่า 30 เมตร กลางทะเลหน้าเกาะสีชัง ไม่ไกลจากฝั่ง ชาวประมง ต้องรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งทันที เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ workpoint</p>	<p>ดูแลผู้บาดเจ็บจากอาคารถล่ม จ.ประจวบฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุอาคารถล่ม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อคืนวันที่ 30 เม.ย. 62 ล่าสุด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน 3 ทีม เข้าให้การช่วยเหลือ พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ส่งรักษาที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย แพทย์ให้กลับบ้านได้ 1 ราย ให้อนสังเกตภาวะแทรกซ้อนในห้องไอซียู และอีกรายเฝ้าสังเกตอาการทางสมองในห้องผู้ป่วยใน นอกจากนี้ ยังได้ส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บและญาติอย่างใกล้ชิด</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ mthai</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์</p>	<p>เติมพลังใจคนวัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำเคล็ดลับในการเติมพลังคนวัยทำงาน 1.เติมพลังใจ โดยการฝึกมองโลกในแง่ดี สร้างกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น 2.เติมพลังกาย โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3.เติมพลังสติ โดยมีสติในทุกเรื่อง ทหาวิธีผ่อนคลายและจัดการกับความเครียด 4.เติมพลังความคิด โดยใช้แนวคิด “คิดเป็น คิดดี คิดให้” 5.เติมพลังการปรับตัว โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
banbkkok-today เว็บไซต์ news1005.fm	รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป แลธ.เติมพลังชีวิต โดยทำในสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมที่ชอบ
มติชน โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ ChiangmaiNews ไอเอ็นเอ็น	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หน้าแล้งปริมาณน้ำจะน้อย และความสะอาดของน้ำลดลง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรค อูจากรั่ว บิด เป็นต้น อพท.จึงควรเตรียมพร้อมผลิตน้ำประปาให้สะอาดและเพียงพอ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบประปาและระบบท่อน้ำดื่มคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาให้มีคลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมถึงวางแผนตรวจสอบแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงเกิดภัยแล้ง ช่อมบ่า รถมอเตอร์ไซด์และล้างทำความสะอาดส่วนที่ใช้บรรทุกน้ำ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในการเตรียมรับมือภัยแล้ง การนำน้ำจากแม่น้ำ ลำคลองมาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรคด้วยการแกว่งสารส้มชนิดก้อนให้ตะกอน แล้วนำเฉพาะน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรด้วยหยดทิพย์ ๑.32 หรือเติมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่กำหนดทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนนำไปใช้ ส่วนน้ำดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1-2 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ภัยแล้ง โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ติดตั้งระบบส่งน้ำ เข้าสู่ระบบประปา รพ. 2 ระบบ คือ ประปาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช และการประปาส่วนภูมิภาค โดยจะมีการสำรองไว้ประมาณ 1,600 ลบ.ม.ต่อวัน</p>
มติชน	<p>โรคจากความร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากคลื่นความร้อนได้ง่ายได้แก่ 1.ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูง4.คนอ้วน 5.ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจเกิดอาการหมดสติ เพื่อยมีนงง ปวดศีรษะเมื่อความร้อนในร่างกายขึ้นสูงอย่างรวดเร็วระบบประสาทและระบบหลอดเลือดจะได้รับผลกระทบมากและเป็นลมในเวลาต่อมาการป้องกันควรดื่มน้ำมากๆ ไม่ดื่มสุรา กาแฟเย็น หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ควรดื่มน้ำเกลือแร่บ้าง สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัดรูป ถ้าต้องออกกลางแจ้งควรสวมหมวกที่มีขอบบังแดดและแว่นกันแดด หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งจัดอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>
ไทยรัฐ สปริงส์นิวส์ ผจก.รายวัน	<p>พร.ขับรถฉุกเฉินช่วยให้คนไข้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.สสจ.นครนายก แฉลงข่าวกรณีคนขับรถฉุกเฉิน รพ.บ้านนา โพสต์แชงผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและขับรถขณะนำส่งรพ.นครนายก เพราะเคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนมา ถ้าคนขับจริงจังขับรถทำให้ผู้ป่วยเป็นอันตราย ต้องโดนข้อหาหนักถึงพยายามฆ่า แต่จากการตรวจสอบ GPS ของรถฉุกเฉิน พบเป็นการขับรถปกติ คาดว่าน่าจะมีปัญหาส่วนต้งถึงระบายนความแค้นลงโซเซียลได้ให้คนขับรถที่ก่อเหตุทำหนังสือลาออกแล้ว</p> <p>-เสนอบทความว่า เรื่องนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและเร่งให้ติดตามตัวมารับผิดชอบ ทั้งนี้ สธ.ได้ออกมาตรการจำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด มีผู้โดยสารรวมพนักงานขับไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำห้ตถการขณะรถเคลื่อนที่ทุกคันต้องติดอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดพร้อมห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ thaipbs เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ tmamcot	<p>คลินิกแผนไทยมูลนิธิจกมลจกมลรูปกระจ่างประกาศปิด</p> <p>-เสนอข่าว นางสมพรไชยมาตย์ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วย พร้อมชาวบ้าน 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อขอความชัดเจน กรณีมูลนิธิจกมล- จกมลรูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย ประกาศปิดคลินิกเนื่องจากถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ได้รับเรื่องไว้และจะรายงานต่ออธิบดีโดยกรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบมาตรฐานการรักษายาบาลเพราะมีการใช้เข็มเจาะระบายของเหลวออกจากเข้าเพื่อรักษาโรคเกาต์ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมฯ และ สสจ.ปทุมธานี ยืนยันชัดเจนว่าคลินิกไม่ได้กระทำผิดกฎหมายแต่ให้ชะลอการรักษาด้วยการใช้เข็มเจาะระบายน้ำไขข้อและการครอบกระบอกไม้ไผ่ไปก่อนเพื่อรอคำตอบจากแพทย์สภาและสภาการแพทย์แผนไทยว่าสามารถทำได้หรือไม่ส่วนการปิดคลินิกเป็นสิทธิ์ของคลินิก หากจะปิดถาวรหรือยกเลิกกิจการในกทม.ต้องยื่นขอยกเลิกที่กรมฯ ส่วนต่างจังหวัดแจ้งที่สสจ. ซึ่งคลินิกดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นขอยกเลิกกิจการที่สสจ.ปทุมธานีแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>เชิญชวนแรงงานดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพศักดิ์ ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนแรงงานรับบริการด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ การนวดประคบสมุนไพร เพื่อกระตุ้นและปรับสมดุลของระบบการไหลเวียน ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบสมุนไพร กระตุ้นระบบทางเดินหายใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการปวดศีรษะ ช่วยให้นอนหลับสบาย และใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ บรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ได้แก่ ยาเถาวัลย์เปรียง น้ำมันโพลหรือยาหม่องโพล โด ยรับบริการได้ที่หน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยใน รพ.รัฐทั่วประเทศ</p>
ข่าวสด	<p>โรคต่อหินในเด็กเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า ต่อหินที่พบในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากพัฒนาการที่ผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์ สังเกตความผิดปกติได้จากทารกมีอาการน้ำตาไหล ไม่สู้แสง ตาดำโต เป็นฝ้าขาว หรืออาจมีตาดำเล็กกว่าปกติ และต่อหินที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น การใช้ยาหยอดตาเป็นเวลานาน เด็กที่เป็นภูมิแพ้ มีอาการตาแดงมาก คันตา ผู้ปกครองซื้อยาหยอดตาใช้เองโดยไม่ปรึกษาจักษุแพทย์และใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ความดันตาสูงขึ้น ชั่วประสาทตาถูกทำลายจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กที่มีปานแดง ปานดำบนใบหน้า หากมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่พาดผ่านดวงตา จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากพบว่าเด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เช่น ไม่มอง ไม่จับวัตถุสิ่งของ เหมือนมองไม่เห็น ควรพาไปพบจักษุแพทย์ทันที</p>
เดลินิวส์	<p>การผ่าตัดหัวใจในระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมภพ พระธานี นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า การผ่าตัดหัวใจได้บรรจุในสิทธิประโยชน์ระบบบัตรทอง ตั้งแต่ปี 2546 ได้เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำร่างเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งคณะทำงานฯ จะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 3 พ.ค. ก่อนเสนอบอร์ด สปสช.พิจารณาและประกาศต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ปานเทพ วัฒนากร ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สปสช. กล่าวว่า ร่างเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านสถานที่ 2.มาตรฐานด้านบุคลากร 3.มาตรฐานด้านการจัดการ 4.มาตรฐานด้านการให้บริการ และ 5.มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูล</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Good life	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอสุกัญญา รพ.สงฆ์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมพระบารมี และโอทิลวี จัดทำแคมเปญ "ทำบุญหรือทำบาป (MAKING MERIT OR CREATING HURT)" เพื่อตีแผ่ปัญหาภิกษุอาพาธ ผ่านประติมากรรม โดยอาจารย์วัชร ประยูรคำ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม "พระสงฆ์อาพาธ" ได้สร้างประติมากรรมพระสงฆ์อาพาธจำลอง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นผลเสียจากการที่พระสงฆ์ฉันอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยนำไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด ตลาด รพ. และสถานปฏิบัติธรรมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ อาณาจักร	<p>ช่วยเหลือผู้ป่วย จ.บุรีรัมย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพดล พิษณุวงศ์ รอง ผอ.รพ.นางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ น.ส.เพ็ญภา จินเกิด อายุ 31 ปี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีอาการป่วยเนื่องจากขนาดใหญ่ที่ใบหน้าและสะโพก โดยนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเงินจำนวนหนึ่งมอบให้ รวมทั้งแนะนำการใช้เงินที่ได้รับบริจาคกว่า 3 แสนบาท</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค	<p>ให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพ จ.นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายก เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดโครงการอาหารดี ชีวิตมีสุข Good food for healthy life ที่ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง เทศบาลนคร นครราชสีมา มีแกนนำสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ 90 ชุมชน ร่วมกิจกรรม โดยจัดแสดงตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพ สาธิตทำอาหารสุขภาพ ให้ความรู้หลักโภชนาการแก่ประชาชน กระตุ้นให้สนใจบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค	<p>การส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ จ.นครพนม</p> <p>-เสนอข่าว พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม เป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร จ.นครพนม โดย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม บรรยายพิเศษหัวข้อ "ความเป็นมาของการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร" ที่ห้องประชุมเทพวรมณี ศูนย์ประชุมสาธารณสุข จ.นครพนม</p>
เดลินิวส์	<p>ยาหอมแก้ลมวิงเวียน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พทป.วัชระ ตัจจุติ อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี พัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียนชนิดเม็ดฟู สรรพคุณช่วยในการนอนหลับและคลายกังวล และพัฒนาต่อยอดในรูปแบบแคปซูล เพื่อการดูดซึมง่าย กลืนและรสชาติน่าชงเอามาเป็นส่วนประกอบ ได้รับการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรแล้ว โดยชนิดแคปซูลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจำหน่าย ส่วนชนิดเม็ดฟูอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถรับยาได้ที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี สอบถามโทร. 02-5921999</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ร้องเรียนโรงงานทำไส้หมู จ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ม.7 บ้านภูมิ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม กว่า 20 คน เข้าพบนายอำเภอ ดอนตูม ร้องเรียนเรื่องโรงงานทำ ไส้หมูส่งกลิ่นเหม็น โดยนายอำเภอ ดอนตูมได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อบต.ลำเหย ปลัดอำเภอ และสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบพบมีกลิ่นเหม็นแต่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลโรงงานได้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ชาวบ้านทราบ และแจ้งความที่สภ.ดอนตูมแล้ว</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้ป่วยยากไร้ศรีสะเกษ</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.สุรเดช ชวเดช รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเยี่ยมศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ศรีสะเกษ เลขที่ 122 หมู่ที่ 6 บ้านโนนแกด ต.พุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ นายรัฐพงศ์ ประศรีพัฒน์ อายุ 26 ปี มีผู้ป่วย 5 คน ทั้งหมดอยู่ในวัยชรา พิกัด อัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยนายรัฐพงศ์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ ซึ่งเปิดดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และชาวบ้านส่วนหนึ่งเกรงว่าอาจจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ให้นายรัฐพงศ์ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลผู้ป่วยของศูนย์ฯ และสั่งการให้ สสจ.ศรีสะเกษ นำรพ.พยาบาล รพ.พยุห์และรพ.ศรีสะเกษ มารับผู้ป่วยทั้งหมดไปรักษาที่ รพ.พยุห์ ต่อไป</p>
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ฆ่าตัวตายจากภาพยนตร์</p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยชิ้นใหม่ของสหรัฐฯ ระบุว่า อัตราการฆ่าตัวตายในหมู่วัยรุ่นสหรัฐฯเพิ่มขึ้น หลังภาพยนตร์เรื่อง 13 Reasons Why ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมที่ฆ่าตัวตาย ออกฉายทางช่องNetflix ในเดือนมี.ค. 2560 โดยหลังออกฉายได้ 9 เดือน สถิติการฆ่าตัวตายในหมู่วัยรุ่นอายุ 10-17 ปีเพิ่มขึ้น 195 ราย หรือเกือบ 29%</p>
เดลินิวส์	<p>โรคหัดในสหรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ รายงานว่า มีผู้ติดเชื้อโรคหัดในประเทศตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา 704 คน ใน 22 รัฐ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 695 คน พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดคือ รัฐนิวเจอร์ซีย์ และรัฐนิวยอร์ก ระบาดหนักที่สุดคือ เขตบรูคลิน โดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบเจาะจงครอบคลุมทั้งเขตบรูคลิน และลงนามในคำสั่ง เทศบัญญัติให้ประชาชนทุกคนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตบรูคลินต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานว่ารับการฉีดวัคซีนแล้ว อาจต้องชำระค่าปรับสูงถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์</p>